
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑   

วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๑ 
 เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ 
๓ 

นายหวัด 
นายธนวัฒน ์

ด่านกลาง 
จั่นปาน 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 

๔ นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
๕ นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
๖ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
๗ 
๘ 

นายจรัส 
นายสงัด 

อุชุภาพ 
กลิ่นสุคนธ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 

๙ นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
๑๐ นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
๑๑ นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
๑๓ นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗ 
๑๔ นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
๑๕ นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
๑๖ นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
๑๗ นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
๑๘ 
๑๙ 

นายบุญอ้าย 
นายจิระ 

ทรัพย์มา 
เอ็งพัวศรี 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 

๒๐ 
๒๑ 

นายสายชล 
นายสุดจริต 

บุบผา 
กลิ่นอยู่ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 

๒๒ นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
๒๓ นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
๒๔ นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

    
    

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นางสาวกรุณา 
นายเอกชัย 
นายด ารงค์ 
นางปรางทิพย์ 

สร้อยสง 
เจิมสุวรรณ์ 
ปุยอรุณ 
พรหมเชื้อ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 

๕ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
๖ นายพงศธร จันทร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
๗ นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 

     



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๑      ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

๒ นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

๓ นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
๔ นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 

๕ นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 
7 

นายพงศ์ศักดิ์ 
นางสาวนาถนภา 

นาคโต 
กอบวิยะกรณ์ 

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

8 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
9 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

10 
11 

นางพิรวรรณ์ 
นายปิยะพันธ์ 

ไพบูลย์อนันต์ 
ใบเงิน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

12 นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
13 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
15 นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
16 นางสาวกษิรา โพรามาต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

    
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธาน 

เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แนะน าพนักงานส่วนต าบล ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
      ๑. นางพรรณทิพา อรุณรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      ๒. นางสาวกษิรา  โพรามาต ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 256๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
ไม่มีผู้ไดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่/ญัตติที่เสนอใหม่ 
 
 
 
 

๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
สี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๑      ๓ 
 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด 
 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟครั้งนี้ สืบเนื่องตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอเข้าสู่การประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เพ่ือ
พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดสรุปจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 20 โครงการ 
รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนฯ ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานฯ 

สอบถามเรื่องงบประมาณ ว่าใช้เป็นจ านวนเท่าไร และเงินสะสมส่วนที่เหลือจากการจัดจ้างครั้ง
ที่ผ่านมาใช้ท าอะไร 

ประธาน เรื่องงบประมาณประมาณจะมีการประชุมพิจารณา ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่  15 
 

สอบถาม 1) เรื่องงบประมาณครั้งนี้คืองบประมาณจากบัญชีที่ 2 ใช่หรือไม่   2) งบประมาณ
คงเหลือจากบัญชี 1 ที่เหลือเป็นจ านวนเท่าไร  3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่ควร
ใกล้เคียงกัน 

ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียด  
นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
 

ตามที่สมาชิก หมู่ที่ 15 สอบถาม เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมรอบ 2 ว่าใช้เงินบัญชีจ่ายขาด
เงินสะสมใช่หรือไม่  ขอเรียนว่าบัญชีที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ยอดเงิน
จ านวนประมาณ 6 ล้านบาท เป็นเงินสะสมบัญชี 1 ซึ่งตามมติ ครม. นั้นให้ท้องถิ่นกันเงินเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้ จ านวน 6 เดือน ต่อมามีหนังสือสั่งการให้พิจารณาว่าหาก
ท้องถิ่นใดมีรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอ และคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินกรณี
ดังกล่าวได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถพิจารณาส ารองเงินเดือน
ได้ตามฐานะการคลัง ดังนั้น กองคลังได้ค านวณแล้วในบัญชี 1 ยังมีเงินคงเหลือจากงบบุคลากร
ประมาณ 3 เดือน (ประมาณ 5.4 ล้านเศษ) และมีเงินที่เหลือจากการประมูลงานประมาณ 4 
แสนกว่าบาท จึงเป็นที่มาของเงิน 6 ล้านบาท ส าหรับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี งบประมาณ 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 ข้อกฎหมาย 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
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บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

(๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ 
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม - แนวทางปฏิบัติใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุด
ที่ ๑ 

(๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่              
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) จ านวน ๒๐ โครงการ ตามรายละเอียดโครงการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
หินเหล็กไฟ เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 
ประธาน 

ญัตติอื่น ๆ /เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 ขอเชิญท่านนายก และท่านสมาชิก เสนอในญัตติอ่ืนๆ 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ตามที่ สมาชิก หมู่ที่ 15 สอบถาม มีความคิดเห็นว่าตามที่ประชาชนร้องเรียนมา ได้มีการ
พิจารณาทั้ง 16 หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการช่วยการพัฒนา ขับเคลื่อนไปด้วย และขอขอบคุณที่
เล็งเห็นถึงความส าคัญท้ัง 16 หมู่บ้าน 

ประธาน 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่  15 
ประธาน 
 
 
นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
เสนอท่านนายก อบต. ให้ช่วยเหลือเรื่องน้ าท่วมถนนในหมู่บ้านหมู่ที่ 15 อีก 1 โครงการ ซึ่งไม่
มีอยู่ในแผน  
ในเดือนเมษายน 2561 มีวาระการเพ่ิมเติมแผน ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมถ้าไม่มีอยู่ใน
แผนนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณว่ามีหรือไม่อย่างไร ขอให้
ท่านสมาชิกทุกหมู่ปรึกษางานแผน และประชาคม แล้วน ามาบรรจุไว้แผน 
ฝากเรื่องซ่อมแซมถนน ซอยเหียง หม่อนไหม ซึ่งใช้งบประมาณ 5-6 หมื่นบาท 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่  15 
 

เรื่องถนนที่ช ารุด มีความเห็นว่าการซื้อยางมะตอยไปใส่นั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะ
หลุดง่ายและเป็นอันตราย อยากให้มีการตั้งงบประมาณ ประมาณราคาในการซ่อมเป็นตาราง
เมตร โดยเฉพาะถนนสายหลัก โดยใช้อ านาจนายกในกรณีเร่งด่วน 

นางธงชาติ  บุญรอด 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

ขอฝากซอยวังโบสถ์ เรื่องถนน เป็นหลุม ช ารุดเยอะ ให้ปรึกษาว่าใช้วิธีไหนสามารถด าเนินการ
ได้เร็ว 

ประธาน 
 

ให้ท่านสมาชิกด าเนินการตามกระบวนการ โดยการท าแผนเสนอ ทุกหมู่บ้าน ทุกเส้นทางที่
ช ารุด ว่ามีกี่จุด และให้ช่างส ารวจท าตามระเบียบ และให้ปรึกษากันว่าใช้วิธีไปไหนสามารถ
ด าเนินการได้รวดเร็ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
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นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

6.2 รายงานผลด าเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ 
ส านักงานปลัด ผลงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งการจัดท า
แผนที่ภาษีนั้นได้พบปัญหา อุปสรรค บ้างและขอฝากท่านสมาชิกรวบรวมปัญหาที่ได้รับจาก
ประชาชนมาพูดคุยกันในวันที่ 5 มีนาคม 2561 

นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 
 

กองส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างด าเนินการออกหน่วยให้วัคซีนพิษสุนัขบ้า ซึ่งเหลืออีก 8 
หมู่บ้าน ท าหมันสุนัข การจัดการขยะอินทรีย์ และขอฝากท่านสมาชิกอีก 8 หมู่บ้านช่วย
ประสานงานขณะออกหน่วยบริการ 

นางพรรทิพา  อรุณรักษ์ 
นักวิชาการศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ 1) วันที่ 9 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ 
จัดนิทรรศการ เปิดรับเด็กใหม่ 2) วันที่ 15 มีนาคม 2561 จัดโครงการบัณฑิตน้อย 
 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
นางพรรทิพา  อรุณรักษ์ 
นักวิชาการศึกษา 
 
 
ประธาน 
นายพงศ์ศักด์ นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่  15 
นายพงศ์ศักด์ นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

ขอแจ้งเพ่ิมเติมงานกองการศึกษา เนื่องจากผมได้ไปลงนาม MOU ร่วมกับ สสส.และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ซึ่งอาจจะมีงบประมาณให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบล และ
จะส่งนักศึกษามาช่วยสอนภาษาไทย ขอฝากท่านสมาชิกช่วยกันดูแลนักศึกษาที่เข้ามาช่วยใน
ครั้งนี้ และขอให้ทางนักวิชาการศึกษาชี้แจงอีกครั้ง 
จากการที่เข้ารับการประชุม กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะส่ง
นักศึกษาเข้ามาส ารวจเกี่ยวกับจัดสื่อการเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็ก โดยมีการวิเคราะห์ตัวเด็ก
ก่อน เป้าหมายหลัก คือ การจัดท าแผนว่าจะใช้สื่ออะไรบ้าง ให้ท าการส ารวจในแต่ละศูนย์ก่อน 
ซึ่งโครงการนี้จะสิ้นสุดประมาณเดือนมีนาคมปีหน้า  
เพ่ือเป็นการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จะท่ีได้เข้าไปดูเห็นว่ามีการพัฒนาขึ้นไปเป็นล าดับ 
กองสาธารณสุขฯ 1) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนระเบียบตลาดนัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือจัดระเบียบตลาดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตลาดนัดที่ได้ท าการแก้ไขแล้ว คือ 
ตลาดนัดหนองตะเภาและตลาดนัดหนองซอ  คงเหลืออีก 2 ตลาด อยู่ระหว่างด าเนินการ ใน
วันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. โดยจะเข้าไปตรวจ ให้ค าแนะน าในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 2) การแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติซึ่งออกตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ ซึ่งปัจจุบัน
มีการออกกฎกระทรวงมาเพ่ิมเติม หรือบางกิจการมีการยกเลิก เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยน และจะมีการน าออกรับฟังความคิดเห็นจากประชาขนในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไป 3) เรื่องการขับเคลื่อน
โครงการลดขยะต้นทางของ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง, หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ และ หมู่ที่ 16 
บ้านหนองตาแววพัฒนา นั้นได้รับรางวัลและมีการมอบรางวัลที่จังหวัดในวันพรุ่งนี้ 4) ในเดือน
มีนาคมนี้ มีแผนจัดท าแผนที่จุดวางถังขยะ และได้รับค าร้องปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง 
เนื่องจากเก็บไม่ทัน เพราะรถส่งซ่อมคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ 5) โครงการให้
ความรู้เรื่องขยะมูลฝอยให้กับโรงเรียนในต าบล 6) การเผาไร่อ้อย ร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอหัวหิน ซึ่งเป็นปัญหาจากพ้ืนที่ใกล้เคียงจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน และได้รายงานให้
ทางอ าเภอทราบแล้ว 7) โครงการส่งเสริมสุขภาพ ขอให้เสนอ 8) โครงการปลูกป่าเพ่ือพ้ืนที่สี
เขียว  
สอบถามเรื่องการขอใบอนุญาตตลาดนัดว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามี
การจอดรถกีดขวางทางจราจร และมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อย 
มีการขออนุญาตทั้ง 4 แห่ง 
 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๑      ๖ 
 

ประธาน 
 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่  15 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
นายหวัด  ด่านกลาง 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายณรงค์เดช  อินมี 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายจักริน  พ่วงด ี
หัวหน้าส านักปลัด 
 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
ส.อบต.หมู่ที่  15 
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เนื่องจากในหมู่ท่ี 14 และ หมู่ที่ 15 ยังมีปัญหาอยู่ ควรต้องมีการปรึกษาหารือกัน ถ้าเจ้าของ
กิจการไม่ให้ความร่วมมือ ก็ให้พิจารณาว่าจะถอนใบอนุญาตหรือไม่ต่อไป 
โครงการที่ด าเนินการแล้วตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ ถนน คสล. ซอยป้าใบ หมู่ที่ 5  , 
ถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ 11 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่  
 - วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10  
 - จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 จ านวน 6 โครงการ 
 - ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิรกิิจ หมู่ที่ 15  
 - ปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ ๕ 
 - ขยายท่อประปาภูมิภาค หมู่ที่ 7 (เงินอุดหนุนการประปาภูมิภาค) 
  -ขยายเขตไฟฟ้า 6 หมู่บ้าน (ท าหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหัวหิน ให้ส ารวจและ
ประมาณราคา) 
โครงการชุดที่ 2 เหลือประมาณ 6 -7 โครงการ ด าเนินการในอาทิตย์หน้า โดยใช้วิธี            
e-Auction ต้องปรึกษากองคลงั 
สอบถามว่าการก าหนดราคากลางคอนกรีตนั้นสูงไปหรือไม่  
 
ในการก าหนดราคากลางนั้นเป็นราคากลางจากพาณิชย์จังหวัด 
 
ฝากกองช่าง เรื่องจัดสรรยางมะตอย ให้แต่ละหมู่บ้าน ควรมีบัญชีจัดสรร 
 
สอบถามโครงการศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา มีประกาศแล้วหรือไม่ ผู้รับเหมาจะเข้า
ด าเนินการเมื่อไร ขอให้ช่วยแจ้งสมาชิกเพ่ือเข้าไปช่วยตรวจสอบ 
ให้กองช่างชี้แจง ในการสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เรื่องราคายางมะตอยว่าใช้
งบประมาณเท่าไรในการจัดซื้อ เนื่องจากผู้มาประชุมแทนไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ 
มีความเห็นด้วยกับสมาชิกหมู่ที่ 15 ให้ยกเลิกการจัดซื้อยางมะตอย และให้ท าการส ารวจให้
ชัดเจน เพ่ือซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ไป 
เนื่องจากมีการใส่ตัวเลขคลาดเคลื่อน กองช่างได้ประสานกับงานแผนแล้ว คือ สั่งจ านวน 680 
ถุง ซึ่งจะมีบัญชีคุม และจะเฉลี่ยให้ในแต่ละหมู่จ านวนเท่าๆ กัน หรือในกรณีบางหมู่ที่ไม่มีลาด
ยางก็จะแบ่งให้ในหมู่ที่มีความจ าเป็น ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 กองช่างจะไม่ตั้ง
งบประมาณการจัดซื้อยางมะตอย และขอสอบถามงานแผนว่าในงบซ่อมแซมได้หรือไม่ รบกวน
ท่านสมาชิกประสานกับงานแผน กองช่างจะท าการส ารวจให้ 
เห็นควรว่าต้องปรึกษาหารือกัน 
 
ขอเรียนว่าพ้ืนถนนเสียหาย ช ารุด นั้นจ าเป็นต้องทราบว่าเสียหายน้อย หรือมาก และจะต้องใช้
วิธีอะไรในการซ่อมแซมถึงจะเหมาะสม เห็นควรมีไว้ทั้ง 2 อย่าง ส าหรับซ่อมแซมใหญ่ และมี
การจัดซื้อยางมะตอยไว้ส าหรับซ่อมแซมเฉพาะจุด  
สอบถาม เรื่องการเช่าพ้ืนที่ป่า ว่ามีการด าเนินการต่อหรือไม่ และอีก 1 แปลง ที่บริเวณใกล้กับ
มงคลรีสอร์ท 
เรื่อง อบต. เช่าพ้ืนที่ได้มีการด าเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการของ อบต. แล้ว ปัจจุบันเรื่อง
อยู่ที่ส านักทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะหารือท่านนายก อบต. ในการประชุมบริหารต่อไป ส าหรับ
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ประธาน 
 
 
นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 

เรื่องแนวเขตต าบล ที่ผ่านมาสมาชิก หมู่ที่ 15 มีการติดตามอยู่เสมอ ซึ่งยังไม่มีการขับเคลื่อน
จากอ าเภอหัวหินแต่อย่างใด ทั้งนี้ทาง อบต. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปที่อ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้แต่งตั้งคณะท างานหาข้อยุติปรับแนวเขตให้ถูกต้อง 
ขอให้หัวหน้าส านักปลัดช่วยติดตาม ท าหนังสือตอบรับ ในเรื่องดังกล่าวจากอ าเภอด้วย และ
แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท าบุญทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านอนุบาลหัวหิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ 
เรื่องผังเมืองรวมหัวหิน ซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่วันที่ ๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งปัจจุบันนี้ อบต.หินเหล็กไฟ อยู่ภายใต้
บังคับผังเมืองประจวบฯ รายละเอียดจะแตกต่างกัน พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ การก่อสร้างอาคาร
ส าหรับอนาคต เช่น พ้ืนที่สีเขียวห้ามใช้ในการก่อสร้างโรงงานตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 
โครงการจัดสรร เป็นต้น ทั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยในส่วนของ
การประชุมรับฟังความเห็นครั้งแรกที่จัดให้มีขึ้นที่หอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ ปรากฏพ้ืนที่ สี
แดง ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก บริเวณสี่แยกหนองตะเภา ทั้งสองด้าน ด้านละ ๑ กิโลเมตร และ
บริเวณแยกหม่อนไหม  ซึ่งปรากฏว่าผังที่เปิดรับฟังความเห็นครั้งที่ ๒ นี้ บริเวณสี่แยกหนอง
ตะเภา พื้นที่สีแดง ประเภท พ..๓ เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจพาณิชยกรรมการบริการ (ด้านไปวัดห้วย
มงคล) หายไป ทั้งนี้ได้ให้กองช่างท าค าร้อง ท าค าร้อง ในนาม อบต. เข้าไป ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2561 นี้ และขอให้กองช่างชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นต้อง
ร่วมกันตรวจสอบ เพราะมีผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยพ้ืนที่แต่ละสี มีข้อห้ามใช้
ประโยชน์อย่างไร และมีข้อก าหนดให้ใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ผังเมืองรวมหัวหินพ้ืนที่ใดมีส่วนได้ส่วนเสียให้ยื่นค าร้อง ให้เข้ามาสอบถามได้ที่ กองช่าง อบต.
หินเหล็กไฟ มีค าร้อง มาตรวจสอบได้ว่าตรงไหนห้ามก่อสร้าง ให้ยื่นค าร้อง เขียนค าร้อง เพ่ือ
รวบรวมส่งให้ส านักงานโยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในก าหนดเวลาต่อไป 
เห็นควรว่า ให้ท่านสมาชิกมาเขียนค าร้องไว้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของต าบล ให้เข้ามาปรึกษากองช่าง 
เสนอให้กองช่างน าเสนอโดยการฉายโปรเจ็คเตอร์ในการประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 
2561 เพื่อจะได้พิจารณาพร้อมๆ กัน 
อธิบายเรื่องผังเมืองรวมหัวหิน การยื่นค าร้องการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ถ้ากรณีประกาศ
บังคับใช้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องให้ความส าคัญ มีผลต่อราคาซื้อขายที่ดิน 
ความเจริญเติบโตในเชิงธุรกิจในอนาคตของต าบลหินเหล็กไฟ 

ประธาน มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมหรือไม่ 
ไม่มี 

 ขอปิดการประชุม และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม ๒๕61 เวลา ๑๐.๐๐ น. และให้เลขานุการสภาฯ 
แจ้งนัดประชุมครั้งที่ ๒ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟที่ไม่มาประชุม
ในครั้งนี้ได้รับทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 12.15 น. 
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ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางจิราพร  รอดภัย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายณรงค์เดช  อินมี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายสายชล  บุบผา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางปราณี  พานพ่วง) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
    

ลงชื่อ  
 (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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